

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SVI - เล่นยาก แต่อยากเล่น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ แล้ว เวลาที่ตลาด ลงมาถึงระดับ 1520+/- ที่เราเฝ้ารอมา เราจะทำอย่างไรกับหุ้นต่างๆ นาๆ ที่เราต้องการจะรอซื้อ เพราะหุ้นบางตัว ราคาก็ไม่ลงมาถึงระดับที่เรารอหรือวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้... ครั้นจะซื้อราคาที่เป็นอยู่นั้นเลย ในเมื่อตลาดลงมาถึงเป้าหมายแล้วนี่นา จะเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือเปล่าในตอนนั้น ก็ไม่แน่ใจ จนมาถึงวันนี้ก็ตามที่ เห็นตลาดเด็งกลับขึ้นมาใกล้ 1600 แล้วด้วย ราคาหุ้นที่เรามองๆ อยู่ ก็ยังไม่ขึ้นไปไหนเอาเสียเลย อย่างเช่นหุ้นธนาคารใหญ่ๆ นั้นแหละ หรือแม้แต่หุ้นพลังงานใหญ่ๆ ก็มีราคาที่สูงไม่เท่าไรเลย... ตลาดเด็งที่ขึ้นจาก 1520 ขึ้นมาติดๆ 1600 แต่ดูเหมือนหุ้นไม่ยกขึ้นเอาเสียเท่าไรเลย นั่นเลยอาจจะพาให้คิดลึกไปได้อีกเหมือนกันนะว่า สงสัยจะมีการลงมามีกระลอกหรือเปล่านะ คสึ้น 4 ยังไม่จบจริงหรือเปล่านะ... แล้วยิ่งเอวาน เหนือเมฆก็ยกมาเรื่อยๆ ว่าการขึ้นจะเป็นคสึ้น 5 จริงหรือไม่ ต้องรอระดับที่จะยืนยันได้เสียก่อนว่า คสึ้น 4 จบจริง คสึ้น 5 จะตามมา กลายเป็นว่า ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ พาให้เล่นหุ้นยากอย่างบอกไม่ถูก... แต่เอาจริงๆ นะ ถ้าว่ากันเป็นดวงๆ ไปหุ้นบางตัวก็เล่นง่าย หรือเล่นตามคำสั่งสัญญาณทางเทคนิคได้เลยนั้นแหละ แต่หุ้นบางตัวก็เล่นยากเหลือเกิน แม้ว่าสัญญาณในทางเทคนิคจะสวยมากมายขนาดไหนมาในวันก่อน แต่พอวันรุ่งขึ้น เล่นแบบไม่เอาไหนเลย เปิดสูง ลงปิดต่ำ หรือ เล่นแบบไม่ไปไหนเลย เกมแบบนี้ เหนือเมฆก็กล่าวบ่อยๆ นะว่า บางครั้ง เราก็ต้องดูกันที่หน้างานด้วย... ถ้าการเล่น ไม่เปิดขึ้นรุนแรงเกินไป หรือ ไม่ร้ายมากไป เจื่อนไซ้ที่เราดูมา ก็ยังคงอยู่

ดูตามเกม...

เป็นหุ้นที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากในอดีต แต่สำหรับการเก็งกำไรนะ แต่พอมายุคหลังๆ นั้น เป็นหนึ่งในหุ้นที่เรียกว่า เล่นยากพอสมควร เหมือนเขารู้ว่าเราจะทำอะไร เขาก็ไม่ให้เราทำ

- แนวรับ : ... 10.0-9.90 ถ้าจะอ่อนตัว สู้ได้ถึง 9.60
- เป้าหมาย : ... 13.5-14.0 (11.5 แคะคิดจะขายไว้ก่อน)

Price Chart...(SVI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SVI... ก็ไม่ค่อยจะบ่อยนัก ที่จะเอาเรื่องของเครื่องมือในด้าน Indicator มาเป็นตัวช่วยในการเล่น หรือเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้ม... แต่ก็นะ ต้องมีอะไรๆ ในเครื่องมือบ้างอยู่แล้วแหละ ขึ้นอยู่ว่าจะใช้เมื่อไหร่ หรือ จะใช้ด้วยเหตุผลอะไร อันนี้ก็ยากกันไปตามแต่นิสัยของหุ้น ที่เคยเป็นมาในอดีตนั้นแหละ... หรือถ้าจะว่าไปแล้วในภาพนี้ ถ้าอ่านจากตัวช่วยดังกล่าวแล้ว หากจะมีรอบขึ้นได้ตามที่เราคาดหวัง รอบขึ้นก็อาจจะมีความหมายที่เหมาะสมกับการเก็งกำไร แบบเล่นรอบได้อยู่ เรียกว่าคุ้มค่ากับการเก็งกำไร หรือคุ้มค่าความเสี่ยงของหุ้นที่บอกว่าเล่นยากแบบนี้แหละ... แต่เอาเถอะครีบบถ้าจะพลิก เจาก็รู้อยู่แล้วว่า เราจะสู้ได้ถึงราคาไหน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน